

Số: /BC-BCĐ

Y Tịch, ngày tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2018
của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện
Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong tình hình mới”**

Kính gửi: Ban Chỉ đạo 138 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN

1. Tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản ổn định. Công tác an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn được giữ vững. Công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nắm chắc tình hình địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

2. Diện tích địa bàn xã rộng (trên 45km²), bao quanh là nhiều núi đá, hang đá nên công tác quản lý địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ANTT, là điều kiện thuận lợi để tội phạm và tệ nạn xã hội xâm nhập vào cộng đồng khu dân cư.

3. Từ năm 2019 đến nay trên địa bàn xã xảy ra 01 vụ phạm pháp hình sự. Các vụ việc khác liên quan đến ANTT được tiếp nhận, giải quyết đúng quy định pháp luật.

II. CÔNG TÁC QUẢN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Đảng ủy, UBND, BCĐ 138 xã đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 100-KH/TU về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong tình hình mới đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, Công an thông qua các cuộc họp, Hội nghị, giao ban; chỉ đạo các thành viên trong BCĐ 138 xã tổ chức triển khai thực hiện, gắn công tác tuyên truyền về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới trong các hoạt động thường xuyên, thường niên của xã, đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng Quân sự xã trong việc phối hợp Công an xã tham gia đấu tranh phòng chống, tố giác tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Chỉ đạo lực lượng Công an xã tham mưu Đảng ủy, UBND, BCĐ 138 xã ban hành Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã cho các năm; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Đánh giá ưu điểm, tồn tại trong công tác triển khai, thực hiện

- Với vai trò là lực lượng nòng cốt tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng Công an xã đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm nói chung và công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng. Kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT ngày càng được chú trọng, các cơ quan, đơn vị, trường học, các thôn trên địa bàn thực hiện tốt, kết quả công tác bảo vệ ANTT của Công an xã đã được phát huy và có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình trật tự an ninh được giữ vững; phong trào toàn dân bảo vệ ANTT được giữ vững và củng cố ngày càng chặt chẽ hơn, công tác bảo vệ tài sản được coi trọng. Kết quả đạt được chính là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên và kịp thời của cấp ủy, chính quyền trong công tác phong trào bảo vệ ANTT, cùng với sự triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện phong trào bảo vệ.

- Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện còn một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT; công tác tuyên truyền, hiệu quả đạt được chưa cao, nội dung chưa được thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng; công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể nhiều lúc chưa được chặt chẽ, đồng bộ; công tác xây dựng Mô hình tự quản về ANTT đôi khi chưa được đáp ứng được yêu cầu về số lượng, chất lượng, chưa huy động được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

III. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 44 KL/TW

1. Công an xã đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, công chức, Mặt trận TQVN xã phối hợp với lực lượng Công an xã tuyên truyền các quy định của pháp luật, văn bản về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ năm 2019 đến nay, thông qua các buổi họp thôn đã tuyên truyền trực tiếp 25 buổi đến 08 thôn (nay là 07 thôn) với khoảng 2.580

lượt người nghe và thông qua hệ thống loa phát thanh của xã về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về công tác bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phục vụ tốt công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.

- Do làm tốt công tác tham mưu và trực tiếp thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao của CBCS Công an xã nên công tác toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian vừa qua đã mang lại hiệu quả, chuyển biến tích cực trong cấp ủy, chính quyền; cán bộ, công chức, đảng viên đã nhận thức rõ ràng về công tác này và phối hợp với lực lượng Công an mang lại hiệu quả cao hơn; quần chúng nhân dân trên địa bàn xã tích cực tham gia và ủng hộ lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT.

- Chỉ đạo các cơ quan, trường học, các thôn tiến hành đăng ký phân đấu các tiêu chí theo Thông tư số 124/2021/TT-BCA về đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2021, để từ đó bám sát các tiêu chí đề ra, thực hiện đạt hiệu quả cao.

2. Cấp ủy, chính quyền xã luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các thôn thực hiện đúng quy ước, hương ước dựa trên các quy định của pháp luật; hướng dẫn các thôn tiếp tục sửa đổi, bổ sung các nội dung trong hương ước, quy ước phù hợp với thuần phong mỹ tục, phong tục tập quán ở địa phương, đặc biệt chú trọng phải tuân thủ các quy định của pháp luật để đưa vào đời sống nhân dân.

- Các mô hình ở các thôn thực hiện cơ bản có hiệu quả gắn với việc thực hiện Nông thôn mới năm 2020, phục vụ công tác bảo đảm ANTT ở địa phương. Tuy nhiên, một số tổ ở các thôn chưa thực sự mang lại hiệu quả cao, hoạt động còn mang tính hình thức. Cấp ủy, chính quyền xã đang xem xét, quyết định xây dựng mô hình mới trong năm 2022 gắn với thực hiện các chỉ tiêu về Nông thôn mới nâng cao.

- Thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã Y Tịch năm 2020, Công an xã đã tham mưu Đảng ủy ban hành Nghị quyết về bảo đảm ANTT, trong đó có nội dung về xây dựng mô hình tự quản về ANTT. Công an xã đã hướng dẫn các thôn đăng ký xây dựng Mô hình Hội hiếu tự quản về ANTT 08/08 thôn (nay là 07 thôn). UBND xã đã ban hành Quyết định thành lập Mô hình. Hiện nay trên địa bàn xã đang quản lý Mô hình Hội hiếu tự quản, Tổ An ninh nhân dân, Tổ Hòa giải tại 07 thôn.

3. Việc triển khai thực hiện Quyết định 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” được Công an xã chuẩn bị các điều kiện tổ chức nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ. Từng bước xây dựng và củng cố lực lượng tự vệ cơ quan chuyên nghiệp hơn. Phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và cơ quan, đơn vị.

- Ngày 18/8/2022, BCD 138 xã đã tổ chức *Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2022*. Thành phần tham dự 50 người, bao gồm: Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã; CBCS Công an xã; cán bộ, công chức xã; đại diện 03 trường học, Trạm Y tế xã; Bí thư các Chi bộ, Trưởng thôn, Công an viên bán chuyên trách thôn, Thôn đội trưởng và đại diện các hộ gia đình tiêu biểu trong xã. Sau khi tổ chức Ngày hội và Diễn đàn, các cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân ủng hộ, tạo được hiệu ứng tốt đối với những thành phần tham gia và đề nghị BCD 138 xã trong thời gian tiếp theo tổ chức những Hội nghị mang hình thức tương tự để các cơ quan, đơn vị, nhân dân được trao đổi, tìm hiểu về công tác phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

4. Lực lượng Công an xã chính quy hiện nay được biên chế 05 đ/c (01 đ/c Trưởng Công an xã, 01 đ/c Phó Trưởng Công an xã và 03 đ/c Công an viên), Công an viên bán chuyên trách 07 đ/c/07 thôn. Với biên chế của lực lượng Công an xã hiện nay đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu về chính trị, điều kiện của địa phương, phục vụ có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT.

- Công an xã đã thực hiện tốt công tác tham mưu đối với cấp ủy, chính quyền xã trong chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác bảo đảm ANTT, qua đó đã làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, góp phần tạo các điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Lực lượng Công an viên bán chuyên trách cơ bản đã đáp ứng được các nhiệm vụ được giao, thường xuyên tham gia các công việc chung của xã hội, phát huy tốt vai trò giúp Công an chính quy trong cung cấp thông tin, giải quyết vụ việc tại cơ sở. Tuy nhiên, trong năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND, ngày 30/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn, theo đó, lực lượng Công an viên bán chuyên trách không được hưởng mức phụ

cấp hàng tháng nên tinh thần trong công việc còn thấp, hiệu quả trong công việc không cao, dẫn đến tình trạng làm việc cầm chừng, gây khó khăn trong việc triển khai một số nội dung của Công an xã. Đến tháng 4/2021 lực lượng Công an viên bán chuyên trách được hưởng phụ cấp 900.000đ/tháng/người đã mang lại tinh thần làm việc cao hơn, có trách nhiệm hơn.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

- Cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, cán bộ, công chức, đảng viên thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó đã huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm ANTT, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo đảm an ninh Tổ quốc được chú trọng, các cơ quan, đơn vị, trường học, các thôn trên địa bàn thực hiện tốt, kết quả công tác bảo đảm ANTT của Công an xã đã được phát huy và có nhiều chuyển biến tích cực, phong trào được giữ vững và ngày càng được củng cố. Đạt được kết quả trên chính là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên và kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và sự vào cuộc, tham gia, ủng hộ tích cực của nhân dân trong thời gian vừa qua.

2. Hạn chế, nguyên nhân

- Một số bộ phận nhân dân và khu dân cư chưa thực sự quan tâm đúng mức về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cho rằng công tác bảo đảm ANTT là của riêng lực lượng Công an; công tác tuyên truyền đạt hiệu quả chưa cao, nội dung tuyên truyền chưa được đổi mới, chất lượng thấp, chưa đi sâu vào nhận thức của đối tượng cần được tuyên truyền.

- Công tác phối hợp của lực lượng chủ trì với các tổ chức đoàn thể có lúc chưa được chặt chẽ, đồng bộ.

- Công tác xây dựng mô hình tự quản về ANTT đôi khi chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng, chất lượng, chưa huy động được đông đảo nhân dân tham gia mô hình.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

1. Tăng cường quán triệt, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nội dung Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 100-KH/TU về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào toàn dân bảo vệ ANTT

trong tình hình mới đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, Công an và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

2. Chủ động tham mưu Đảng ủy ban hành Nghị quyết, UBND xã ban hành kế hoạch thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, chất lượng, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật gắn với xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; quan tâm củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT, đặc biệt là lực lượng Công an xã.

3. Tiếp tục duy trì, củng cố, kiện toàn các Mô hình tự quản về ANTT, các Tổ an ninh nhân dân; tranh thủ, vận động người có uy tín tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Rà soát, lựa chọn cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào để lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét khen tặng để khích lệ phong trào.

4. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng. Quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của lực lượng Công an xã./.

Nơi nhận:

- BCD 138 huyện (Báo cáo);
- Công an huyện (Tổng hợp);
- Lưu: CAX, VP.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

CHỦ TỊCH UBND XÃ
Vương Văn Sơn